



## Thông Cáo Báo Chí

Ngày phát hành sẽ được xác nhận sau - Hiện đang chờ xác minh phê duyệt lần cuối, dự kiến sẽ phát hành trong khoảng từ ngày 1 - 17 tháng Năm

Liên hệ: Katy Fleury

385-266-1600; communications@slco.org

### **Quận Salt Lake Nhận Được Kinh Phí Tài Trợ Liên Bang Để Mở Rộng Chương Trình Kết Nối Internet Giá Rẻ**

Quận Salt Lake – Quận Salt Lake vui mừng thông báo rằng Quận đã nhận được gần \$170,000 từ Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) để đẩy mạnh việc ghi danh tham gia Chương Trình Kết Nối Internet Giá Rẻ (ACP). Mục tiêu chính của chương trình này là giúp cung cấp khả năng truy cập internet cho cư dân Quận Salt Lake.

ACP đã được mở rộng thông qua dự luật về cơ sở hạ tầng (chương trình giảm giá điện thoại Lifeline) và hiện trợ cấp \$30 mỗi tháng cho dịch vụ băng thông rộng tốc độ cao tại nhà và trợ cấp \$50 để mua các thiết bị. Mức trợ cấp sẽ tăng lên \$75 mỗi tháng cho Người Mỹ Bản Địa. **Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 13% dân số đủ tiêu chuẩn tại Utah đăng ký tham gia ACP.**

Với các gói dịch vụ internet có giá chỉ \$30 khoản trợ cấp này sẽ giúp quý vị truy cập internet miễn phí. Ngoài ra, các hộ gia đình đủ điều kiện có thể được giảm giá thiết bị một lần lên tới \$100 khi mua máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng từ các nhà cung cấp tham gia chương trình\*.

Cư dân Quận Salt Lake [có thể đủ điều kiện tham gia](#) dựa trên thu nhập hộ gia đình, nếu họ hoặc người phụ thuộc tham gia một số chương trình hỗ trợ của chính phủ như SNAP, Medicaid, WIC, các chương trình khác hoặc nếu bất kỳ ai trong hộ gia đình họ đã nhận được trợ cấp Lifeline.

Khoản tài trợ này cũng sẽ cho phép Quận Salt Lake xây dựng một đội ngũ hỗ trợ đăng ký trực tiếp, nhằm giúp đỡ những người cần đến các nguồn lực này nhất. Ước tính có hơn 75 tổ chức

đã đăng ký Chương Trình Thí Điểm ACP Navigator và Quận Salt Lake là một trong 9 tổ chức duy nhất được phê duyệt.

Thị trưởng Jenny Wilson của Quận Salt Lake cho biết: *“Thật khó để xin giảm giá internet nếu không có internet”. “Khoản tài trợ này sẽ cho phép đội ngũ của chúng tôi cung cấp dịch vụ internet giá rẻ cho những cư dân cần đến nhất. Việc này rất quan trọng trong thế giới ngày nay, khi mà khả năng tiếp cận việc làm, giáo dục và nhiều thứ khác phụ thuộc vào khả năng truy cập internet.”*

Quận Salt Lake hết sức hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn lực cần thiết. Chương Trình Thí Điểm ACP Navigator là một trong những biện pháp giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và mở rộng khả năng truy cập cho tất cả cư dân trên toàn quận.

\* nếu hộ gia đình đóng góp trên \$10 và dưới \$50 giá mua thiết bị.

###